

Số /KH-UBND Tân Khai, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 15/03/2023 của UBND huyện Hớn Quản về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024;

Thực hiện công tác quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên hàng năm trên địa bàn thị trấn, UBND thị trấn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác QLNN về thanh niên năm 2024 và tiếp tục định hướng, xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên thị trấn giai đoạn 2022-2030 trên cơ sở Chiến lược phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2022-2030.

Nâng cao vai trò các ban, ngành, khu phố và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên theo ngành, lĩnh vực gắn với thực tiễn hiện nay.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, khu phố trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác QLNN về thanh niên trên địa bàn thị trấn.

2. Yêu cầu

Bám sát các nội dung theo định hướng nhiệm vụ công tác thanh niên và các văn bản chỉ đạo của UBND thị trấn về công tác thanh niên.

Các ban, ngành, đoàn thể, khu phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao lồng ghép triển khai mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại kế hoạch này để cụ thể thành kế hoạch của các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về UBND thị trấn thông qua công chức Văn hóa- xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Các ban, ngành, đoàn thể, khu phố căn cứ nhiệm vụ cụ thể được giao tại phần Phụ lục phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 để triển khai thực hiện (Kèm theo Phụ lục).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp quản lý ngân sách, được bố trí trong dự toán giao hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức triển khai.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc điểm tình hình thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý để triển khai thực hiện. Lập dự trù kinh phí (nếu có) gửi công chức Tài chính - Kế toán thị trấn thẩm định, cấp phát theo phân cấp ngân sách và thực hiện cân đối trong dự toán năm 2024 đã giao.

2. Công chức Tài chính - Kế toán thị trấn căn cứ vào dự toán được bố trí năm 2024, thực hiện thẩm định và quyết toán theo quy định để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch quản lý nhà nước về thanh niên của địa phương, đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm lo cho sự phát triển của thanh niên trên địa bàn thị trấn.

4. Công chức Văn hóa- xã hội thị trấn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị trấn theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ (b/c);
- TTHU, HĐND thị trấn,
- UBMTTQVN thị trấn;
- CT, PCT.UBND thị trấn;
- Các ban, ngành, đoàn thể thị trấn;
- BCH Quân sự thị trấn;
- Công an thị trấn;
- Ban quản lý các khu phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND thị trấn)

I. CÔNG CHỨC VĂN HÓA- XÃ HỘI THỊ TRẤN				
NỘI DUNG THỰC HIỆN	NHIỆM VỤ CỤ THỂ	CHỈ TIÊU THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
Tham mưu UBND thị trấn thực hiện các công việc chuyên đề năm	Tổ chức hướng dẫn Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024.	100% các ban, ngành thị trấn	Đoàn thanh niên; các ban, ngành; Các khu phố.	Quý I/2024
	Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên thị trấn giai đoạn 2022-2030; tham gia hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên và triển khai thực hiện các văn bản mới của UBND tỉnh, huyện liên quan đến công tác thanh niên.	Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện	Các ban, ngành thị trấn; Các khu phố.	Thường xuyên
	Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam hàng năm trên địa bàn thị trấn theo Kế hoạch của UBND huyện	Căn cứ các nội dung được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch của UBND huyện	Các ban, ngành thị trấn; Các khu phố.	Quý IV/2024
	Tiếp tục rà soát và giải quyết chặt chẽ chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.	Các đối tượng, ban ngành, các khu phố đề nghị	Công chức phụ trách LĐTBOXH; Hội Cựu TNXP thị trấn; Các khu phố.	Trong năm 2024

<p>Triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền công tác QLNN về thanh niên</p>	<p>Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền liên quan về Chiến lược phát triển thanh niên thị trấn giai đoạn 2022-2030; trong đó, xây dựng các chuyên trang tuyên truyền các nội dung liên quan đến Chiến lược phát triển thanh niên thị trấn và việc thực hiện công tác QLNN về thanh niên trên địa bàn thị trấn.</p>	<p>Thực hiện lồng ghép theo kế hoạch của ngành.</p>	<p>Đoàn thanh niên; công chức VPTK; các trường học; Đài Truyền thanh thị trấn; BCH Quân sự thị trấn, Công an thị trấn; các ban, ngành liên quan và Các khu phố.</p>	<p>Trong năm 2024</p>
	<p>Tích cực tuyên truyền về công tác quản lý Nhà nước cho thanh niên.</p>			
	<p>Cập nhật nội dung tin, bài liên quan đến công tác thanh niên lên Cổng/trang thông tin điện tử của thị trấn.</p>			
	<p>Tăng cường công tác kiểm tra liên quan đến thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thị trấn.</p>			
<p>Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về thanh niên</p>	<p>Kế hoạch thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.</p>	<p>Theo chỉ tiêu của Đề án.</p>	<p>Trung tâm Y tế; các ban, ngành; Các khu phố</p>	<p>Trong năm 2024</p>
	<p>Kế hoạch Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thị trấn.</p>		<p>Đoàn thanh niên; Phòng Dân tộc; Đài Truyền thanh – Truyền hình thị trấn; Các khu phố</p>	
<p>Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên</p>	<p>Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên.</p>	<p>Thực hiện lồng ghép theo kế hoạch của ngành.</p>	<p>Các ban ngành; các khu phố</p>	<p>Trong năm 2024</p>

II. ĐOÀN THANH NIÊN

<p>1. Thực hiện công tác tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên</p>	<p>Tiếp tục tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên thị trấn giai đoạn 2022-2030 trong tổ chức Đoàn, Hội thị trấn</p>	<p>Lồng ghép tuyên truyền trong các sự kiện của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên có tập hợp số đông đối tượng Đoàn viên, Hội viên tham gia</p>	<p>Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn; Các ban, ngành; Các khu phố.</p>	<p style="text-align: center;">Trong năm 2024</p>
<p>2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên</p>	<p>Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa UBND thị trấn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn giai đoạn 2022-2025</p>	<p>Căn cứ nội dung Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Huyện đoàn</p>	<p>Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn; Các ban, ngành; Các khu phố.</p>	
	<p>Phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.</p>	<p>100% tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật, phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng.</p>	<p>Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn; Các ban, ngành; Các khu phố.</p>	
	<p>Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn.</p>	<p>Thực hiện theo kế hoạch năm 2024 của Đoàn thanh niên.</p>	<p>Các trường học; công chức VHXXH; Các ban, ngành; Các khu phố.</p>	
	<p>Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống cho Đoàn viên.</p>			
<p>Thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng.</p>				

	Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ thị trấn Tân Khai giai đoạn 2021-2025.	Thực hiện theo kế hoạch năm 2024 của Đoàn thanh niên.	Đoàn Thanh niên thị trấn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn; Các ban, ngành; Các khu phố.	
	Nâng cao năng lực số cho thanh niên thị trấn Tân Khai” giai đoạn 2022 - 2025.		Đoàn Thanh niên thị trấn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn; Các ban, ngành; Các khu phố.	
	Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên thị trấn Tân Khai giai đoạn 2022 - 2030.		Các trường học; Công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội, Các khu phố.	
	Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.		-100% học sinh trong THCH trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; - 10% số ý tưởng lập thân, lập nghiệp, dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.	

III. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ TRẤN

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực	Phối hợp hoặc tổ chức tư vấn học nghề, hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho thanh niên xuất ngũ.	Thực hiện lồng ghép theo kế hoạch của ngành.	Đoàn thanh niên; công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội; Các khu phố.	Trước quý IV/2024
	Trang bị kiến thức về quốc phòng an ninh cho thanh niên là học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thanh		Đoàn thanh niên; công chức phụ trách Lao động -	Trong năm 2024

<i>chuyên môn liên quan đến thanh niên</i>	niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.		Thương binh và Xã hội; Các khu phố.	
IV. CÔNG AN THỊ TRẤN				
NỘI DUNG THỰC HIỆN	NHIỆM VỤ CỤ THỂ	CHỈ TIÊU THỰC HIỆN	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
<i>Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên</i>	Thực hiện công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Theo dõi tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội của thanh niên; đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tình hình vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên và thực hiện các công tác hỗ trợ thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên sau cai nghiện ma túy và thanh niên yếu thế tái hòa nhập cộng đồng.	Thực hiện lồng ghép theo kế hoạch của ngành.	Đoàn thanh niên; các trường học; công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội; Các khu phố.	Trong năm 2024
V. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ TRẤN				
<i>1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về thanh niên</i>	Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “ <i>Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025</i> ” trên địa bàn thị trấn. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “ <i>Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027</i> ” trên địa bàn thị trấn.	Theo chỉ tiêu của Đề án	Đoàn thanh niên; Các ban, ngành; Các khu phố.	Trong năm 2024
<i>2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên</i>	Bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình cho thanh niên.	Thực hiện lồng ghép theo kế hoạch của hội.	Đoàn thanh niên; Trạm Y tế; các ban, ngành; Các khu phố.	

VI. CÔNG CHỨC TƯ PHÁP

NỘI DUNG THỰC HIỆN	NHIỆM VỤ CỤ THỂ	CHỈ TIÊU THỰC HIỆN	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
<p><i>Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên</i></p>	<p>Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ mới.</p> <p>Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thanh niên lao động tự do và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.</p> <p>Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.</p> <p>Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa.</p> <p>Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội tượng thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng</p>	<p>- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.</p> <p>- 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.</p> <p>Hàng năm, có ít nhất 20% thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh</p>	<p>Đoàn thanh niên; Ban CHQS thị trấn; Công an thị trấn; cán bộ Dân tộc – Tôn giáo, công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội; Công chức VHXXH thị trấn; Đài Truyền thanh thị trấn; các khu phố.</p>	<p>Trong năm 2024</p>

	đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.	thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật.		
VII. CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN				
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về thanh niên	Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.	100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm.	Đoàn thanh niên; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Các khu phố.	Trong năm 2024
2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên	Tiếp tục triển khai Đề án xóa mù chữ cho thanh niên giai đoạn 2021-2030.	Thực hiện theo chỉ tiêu của Đề án.	Đoàn thanh niên; Phòng Dân tộc; Các khu phố.	
	Tiếp tục triển khai Đề án đào tạo học vấn, hướng nghiệp cho thanh niên giai đoạn 2021- 2030.	100% học sinh THCS được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;	Đoàn thanh niên; công chức phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội; Các khu phố	
	Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức để thanh niên thuộc hộ nghèo, thanh niên thuộc nhóm yếu thế, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng có điều	Thực hiện lồng ghép theo kế hoạch của ngành.	Cán bộ Dân tộc – Tôn giáo; Đài Truyền thanh thị trấn; Đoàn thanh niên; Các khu phố.	

	kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không bỏ học.			
	Rà soát số thanh niên chưa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở; báo cáo, đề xuất UBND thị trấn giải pháp thực hiện.	Có số liệu cụ thể.	Các ban, ngành liên quan; Các khu phố.	
	Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ các nhóm thanh niên yếu thế được tạo điều kiện học tập, trình UBND thị trấn xem xét.	Đảm bảo tình hình thực tế tại thị trấn.	Công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội; công chức Tài chính – Kế toán thị trấn; công chức VPTK; Cán bộ Dân tộc – Tôn giáo, Đoàn thanh niên	

VIII. CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

<i>Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên</i>	Thực hiện công tác hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm đến năm 2030 theo Kế hoạch của huyện	<ul style="list-style-type: none"> - Phần đầu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. Trong năm, có ít nhất 350 thanh niên được giải quyết việc làm. - Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%; - Phần đầu tạo việc làm ổn định đạt khoảng 50% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số khăn; 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, 	Đoàn thanh niên; các trường học; công chức Tư pháp; công chức VHXX; Đài Truyền thanh thị trấn; các khu phố;	Trong năm 2024
	Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động cho thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.			
	Tuyên truyền, phổ biến thông tin về thị trường lao động, triển khai các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên.			

		sau cải tạo.		
--	--	--------------	--	--

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động; việc làm, đào tạo nghề; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế.

IX. CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG				
<i>Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về thanh niên</i>	Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi khu phố là sản phẩm nông - lâm - ngư (OCOP).	Thực hiện lồng ghép theo kế hoạch của ngành.	Đoàn thanh niên; Các khu phố	Trong năm 2024
	Tăng cường năng lực cho thanh niên phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.			
<i>Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan</i>	Hỗ trợ thanh niên nghiên cứu hoàn thiện công nghệ để tạo ra sản phẩm mới trên cơ sở các sáng chế, giải pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ để tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa, kết quả đạt giải trong các Hội thi sáng tạo kỹ thuật.	Tăng 1,5% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 1,5% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì	Đoàn thanh niên; các trường học; các ban, ngành; Đài Truyền thanh thị trấn; Các khu phố.	Trong năm 2024

<p>đến thanh niên</p>	<p>Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp và các hội thảo nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tạo động lực khởi nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên.</p>			
	<p>Tham mưu xây dựng kế hoạch khuyến khích phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên.</p>			
X. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN				
<p>1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về thanh niên</p>	<p>Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình 1 và Chương trình 2 thuộc Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn thị trấn</p>			
<p>2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên</p>	<p>Phát tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện cho cán bộ y tế và cộng đồng.</p>	<p>Thực hiện lồng ghép theo kế hoạch của ngành.</p>	<p>Đoàn thanh niên; công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội; các trường học; cán bộ Dân tộc – Tôn giáo; công chức VHXXH; Đài Truyền thanh thị trấn; các ban, ngành; Các khu phố.</p>	<p>Trong năm 2024</p>
<p>Tham mưu UBND thị trấn ban hành Kế hoạch Giảm thiểu tiêu thụ thuốc lá và thuốc lá điện tử, bóng cười và các loại chất sử dụng trong hít, hút, ngửi gây ảo giác và gây nghiện trong thanh niên thị trấn đến năm 2030.</p>				
<p>Tham mưu UBND thị trấn ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu truyền thông về tác hại của lạm dụng muối,</p>				

	đường trong khẩu phần ăn, các bệnh rối loạn chuyển hóa do dinh dưỡng và lười vận động, dự phòng một số bệnh truyền nhiễm cơ bản và bệnh không truyền nhiễm cơ bản trên địa bàn thị trấn đến năm 2030.			
XI. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ TRẤN				
<i>Thực hiện công tác tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên</i>	Tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Chiến lược phát triển thanh niên thị trấn giai đoạn 2022-2030 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc thị trấn.	Tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho thanh niên nông thôn, dân tộc, tôn giáo tại Các khu phố và giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược.	Các ban, ngành; Các khu phố	Trước quý IV/2024
XII. ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH THỊ TRẤN				
<i>1. Thực hiện công tác tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên</i>	Thực hiện công tác tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030 và Chiến lược phát triển thanh niên thị trấn giai đoạn 2022-2030 sau khi UBND huyện ban hành Chiến lược.	Đảm bảo thời lượng tuyên truyền theo tổng thời lượng phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền thanh thị trấn	Đoàn thanh niên; công chức VPTK; các ban, ngành; các khu phố	Trong năm 2024
<i>2. Thực hiện công tác tuyên truyền Kế hoạch Tội yêu tổ quốc tôi</i>	Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên và công chức VPTK thực hiện các bài viết, bản tin, chuyên mục, phóng sự, chương trình truyền hình liên quan đến các hoạt động phong trào tại Kế hoạch Tội yêu tổ quốc tôi trên các trang thông tin, đài truyền thanh của thị trấn.			
<i>3. Triển khai thực hiện</i>	Xây dựng chuỗi các chương trình truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống, hướng			

<p><i>nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên</i></p>	<p>ngành và kỹ năng tương lai cho thanh niên.</p>			
<p>XIII. CÁC BAN, NGÀNH THỊ TRẤN; CÁC KHU PHỐ</p>				
<p>1. Triển khai thực hiện Chiến lược thị trấn giai đoạn 2022-2030 và Kế hoạch triển khai Chiến lược PTTN giai đoạn 2022-2025</p>	<p>Bám sát nội dung Chiến lược PTTN thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành, địa phương. Xây dựng, ban hành văn bản triển khai thực hiện liên quan đến công tác QLNN về thanh niên theo chỉ đạo của UBND thị trấn.</p>	<p>Thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo đúng Kế hoạch</p>	<p>Các ban, ngành thị trấn; các khu phố</p>	<p>Quý I/2024</p>
<p>2. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác QLNN về thanh niên năm 2024 của ban, ngành, đơn vị theo quy định.</p>	<p>Ban hành kế hoạch hàng năm</p>	<p>Đảm bảo các nội dung đề ra trong kế hoạch.</p>		

<p>3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác QLNN về thanh niên.</p>	<p>Chỉ đạo Đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Chiến lược phát triển thanh niên huyện Hón Quản giai đoạn 2022-2030; các văn bản liên quan đến công tác QLNN về thanh niên sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh</p>	<p>Đảm bảo các nội dung đề ra trong kế hoạch.</p>		<p>Trong năm 2024</p>
--	---	---	--	-----------------------